
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว 

วิสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจาํป พ.ศ.2565 
วัน จันทร ท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น 

ณ หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว 
ผูมาประชุม จํานวน 9 คน 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายทํานอง  อินทรชู ประธานสภาฯ ทํานอง  อินทรช ู  
2 นายเอกชัย  แวนเพชร รองประธานสภาฯ เอกชัย  แวนเพชร  
3 นายบุญโลม  จุลนาค ส อบต.หมู 1 บุญโลม  จุลนาค  

4 นายวัชระพงษ  อินทรช ู ส อบต.หมู 3 วัชระพงษ  อินทรช ู  

5 นางสาวรุงรัตน หนูอวม ส อบต.หมู 4 รุงรัตน หนูอวม  

6 นายสนอง  จิตจํานงค ส อบต.หมู 5 สนอง  จิตจํานงค  

7 นายสมัคร  ผานอน ส อบต.หมู 6 สมัคร  ผานอน  

8 นายเฉลิม  จุลนาค ส อบต.หมู 8 เฉลิม  จุลนาค  

9 น.ส.ศิริวรรณ  แสนนอก เลขานุการสภาฯ ศิริวรรณ  แสนนอก  

  

ผูเขารวมประชุม  จํานวน 15 คน 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสเตท สากุลรัตนะ นายก อบต เกาะมะนาว สเตท สากุลรัตนะ  

2 นายสุคนธ  อินทรช ู รองนายก อบต.เกาะมะนาว สุคนธ  อินทรช ู  

3 นายสนอง วาณิกบุตร รองนายก อบต.เกาะมะนาว สนอง วาณิกบุตร  

4 นายสมาน  จันทรดาตระกูล เลขานุการนายก อบต.  ไปราชการ 

5 นางสาวเพ็ญนภา ยุทธไชโย รองปลัด อบต เพ็ญนภา ยุทธไชโย  

6 นางปราณี  รุจีกุลรัตน ผอ.กองการศึกษาฯ ปราณี  รุจีกุลรัตน  

7 จ.อ.กิตติศัพท  จําวัน นักวิเคราะหฯ กิตติศัพท  จําวัน  

8 นางสาวพรทิพย  หาญวิชา นักวิชาการศึกษา พรทิพย  หาญวิชา  

9 นางสาวนกแกว งามสนัเทยีะ ครู คศ.2 นกแกว งามสนัเทียะ  

10 นางนงนุช  เช็ดขุนทด ครู คศ.2 นงนุช  เช็ดขุนทด  

11 นางสาวสุรรีัตน ประกอบวรการ นักพัฒนาชุมชน สุรีรตัน  ประกอบวรการ  

12 นางสาวรินทรรฐา เมธินบุญยวัฒน นักทรัพยากรบุคคล รินทรรฐา เมธินบุญยวัฒน  

13 นายชํานาญ อาบสุวรรณ นายชางโยธา ชํานาญ อาบสุวรรณ  

14 จ.ส.อ.พรเทพ ทิพยประทุม จพง.พัฒนาชุมชน พรเทพ ทิพยประทุม  

15 นางสาวยุภาพร สุขรตันะทรัพย จพง.พัสดุ ยุภาพร สุขรัตนะทรัพย  

13 นางทัศนีย    พูนชัย จพง.จัดเก็บรายได ทัศนีย    พูนชัย  

14 นายนิรันดร   ถึกขุนทด ผช.จพง.ธุรการ นิรันดร   ถึกขุนทด  

15 นายทํานอง      อุดม ประธานท่ีปรึกษาฯ ทํานอง      อุดม  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น 
เลขานุการสภา เม่ือถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดตรวจสอบ

รายชื่อผูท่ีไดลงชื่อไววามีสมาชิกมาประชุมจํานวน 8 คน เปนอันครบองค
ประชุม จึงขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ไดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 

(สวดมนตไหวพระ) 
ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวผูทรงเกียรติ และ

นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว คณะผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลเกาะมะนาว หัวหนาสวนราชการ พนักงานผูเขารวมประชุมทุก
ทาน และขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว สมัย
วิสามัญ สมัยท่ีท่ี 1 ประจาํป  พ.ศ.๒๕๖5 ตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
1.1 การเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2565 

ประกาศอําเภอบําเหน็จณรงค เรื่อง เรียกประชุมและกําหนดสมัยประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ.
2565 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2565 เปนเวลา 15 วัน โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี 14  
กุมภาพันธ 2565 หากสมาชิกทานใดประสงคจะเสนอญัตติเรื่องตางๆใน
ระหวางสมัยประชุมดังกลาว ขอใหยื่นตอประธานสภาฯในระยะเวลาท่ีกําหนด 
เพ่ือจะไดบรรจุไวในระเบียบวาระการประประชุม และนัดประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลตอไป 

มติท่ีประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2565  
นายทํานอง อินทรชู           การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2565 
ประธานสภาฯ    เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2565  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ   

   เพ่ิมเติมหรือไม........ขอเชิญครับ 
  …..(รอสมาชิกสภาทานใดขอแกไข)..... 
นายทํานอง อินทรชู    การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2565 
ประธานสภาฯ     เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2565 มีสมาชิกสภาฯทานใดจะแกไขหรือไม  

    .........หากไมมีสมาชิกสภาฯทานใดแกไข กระผมขอมตท่ีิประชุมรับรอง ไดโปรด  
   ยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                     มติท่ีประชุมรับรอง  
       รับรอง 7 เสียง   

               ไมรับรอง 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 1. ทานประธานสภาฯ  
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
นายทํานอง อินทรชู     -รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําป พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ      ตอไปขอใหเลขานุการสภาฯไดชี้แจงขอระเบียบท่ีเก่ียวของครับ 
เลขานุการสภาฯ   ขอกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2559(ฉบับท่ี 3)
พ.ศ.2561 ขอ 13(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ
สภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายใน 15 วัน นับแตวันผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 

นายทํานอง  อินทรชู   ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวไดชี้แจงการรายงานการ 
ประธานสภาฯ    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวประจําป  
     พ.ศ.2564 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวทราบตอไปครับ 
  
นายสเตท สากุลรัตนะ  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวและสมาชิกสภาองคการ 
นายก อบต. บริหารสวนตําบลเกาะมะนาว ท่ีเคารพ ทุกทาน ครับ ใหนักวิเคราะหนโยบายและ

แผน ไดอธิบายและสรุปรายละเอียดตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวได
รับทราบครับ 

นักวิเคราะหฯ ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลเกาะมะนาว ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล คณะผูบริหาร ปลัด 

และผูเขารวมประชุมทุกทาน การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลประจําป พ.ศ.2564 นั้น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2559(ฉบับท่ี 3)พ.ศ.2561 ขอ 13(5) 

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เสนอคณะกรรมการพัฒนาฯ และรายงานตอสภา อบต 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป แตเนื่องดวยปนี้คณะกรรมการในสวนสภา อบต 3 

ทานท่ีไดรับการคัดเลือกจากสภานั้นพนตําแหนงไปเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2564 

คณะกรรมการติดตามฯท่ีเหลืออยู ไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือวันท่ี 8 

ธันวาคม 2564 จึงรอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลเกาะมะนาวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวชุดใหม 
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ในวันนี้เพ่ือประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน 15 วัน ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา

สามสิบวัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ครับ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
       เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 

(๕) (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(๕) (๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ังคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) (๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล
คาดวาท่ีจะไดรับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 

 
สวนท่ี  ๗ 

๑.  ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61– ๒๕๖5)   
๑.๑  กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเปนไปดวยความถูกตอง  สรุปไดดังนี้ 

(๑)  ตัวบงชี้ท่ี  ๑  :  ข้ันตอนการจัดทํายุทธศาสตร ได  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการดําเนินการ
ครบทุกข้ันตอน  (รายละเอียดดูสวนท่ี  ๓  หนา  30) 
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(๒)  แบบท่ี  ๑  :  การกํากับการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมี
การดําเนินการครบทุกข้ันตอน  (รายละเอียดดูสวนท่ี  ๔  หนา  30) 

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดดังนี้  
(๑)  ตัวบงชี้ท่ี  ๒  : คุณภาพแผนยุทธศาสตร ได  ๕  คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูสวนท่ี ๓ หนา 30) 
(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ได  
๑๐๐  คะแนนเต็ม  (รายละเอียดดูสวนท่ี  ๔  หนา  37-44) 

 ๑.๓  ผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร 
(๑)  แบบท่ี  ๒  :  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรการ

พัฒนา (รายละเอียดดูสวนท่ี  ๔  หนา  ๔3)  โดยสรุปไดดังนี้               
  โครงการท่ีบรรจใุนแผน   จํานวน 2,556  โครงการ 
  สามารถดําเนินการได     จํานวน    597  โครงการ    
  คิดเปนรอยละ  23.36  ของแผนยุทธศาสตร     
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  

๒.๑  กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเปนไปดวยความถูกตอง  สรุปไดดังนี้ 
(๑)  ตัวบงชี้ท่ี  ๓  :  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ได  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ดําเนินการครบทุกข้ันตอน  (รายละเอียดดูสวนท่ี  ๓  หนา  ๓0) 
๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดดังนี้  

(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสี่ป 
เพ่ือสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ ได  100  คะแนน (รายละเอียดดูสวนท่ี  ๔  หนา  46) 
 (๒)  ตัวบงชี้ท่ี  ๔  : คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน  ได  5  คะแนน (รายละเอียดดูสวนท่ี ๓ หนา  ๓1) 
 ๒.๓  ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(๑)  แบบท่ี  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา  (รายละเอียดดูสวนท่ี  ๔  หนา  ๔4)  โดยสรุปไดดังนี้               
  โครงการท่ีบรรจุในแผนพ.ศ.2564   จํานวน   597  โครงการ 
  โครงการท่ีบรรจุขอบัญญัติ            จํานวน   48  โครงการ 
  คิดเปนรอยละ 8.03   ของแผนพัฒนาทองถ่ิน 
   
 (๒)  ตัวบงชี้ท่ี  ๕  :  การดําเนินโครงการ  ได 5 คะแนน  (รายละเอียดดูสวนท่ี ๓ หนา  ๓2)     
(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป ๒๕64 
(รายละเอียดดูสวนท่ี  ๕  หนา  44)   
 
  โครงการท่ีบรรจุในขอบัญญัติ จํานวน  48   โครงการ 
  สามารถดําเนินการได     จํานวน   27 โครงการ    
  คิดเปนรอยละ  56.25   ของแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
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     ๓.๑  ตัวบงชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ  ได  ๕  คะแนน
เต็ม  เนื่องจากไมมีผลกระทบในการดําเนินโครงการ  
๔.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
 ๔.๑  ครุภัณฑท่ีชํารุดมี   
๔.๒  เปนครุภัณฑท่ีไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ  และมีอายุตั้งแต ๕ ปข้ึนไป 
 ๔.๓  เปนครุภัณฑท่ีสามารถจะดําเนินจําหนายไดตามระเบียบพัสดุ 
 ๔.๔  วสัดุไดดําเนินการจัดซ้ือตามความจําเปนของการใชงานและมีการควบคุมการเบิกจายวัสดุ  
๔.๕  วสัดุคงเหลือเปนปจจุบันและถูกตอง   
๔.๖  ไมปรากฏกวามีวัสดุหายไปโดยไมมีผูรับผิดชอบ  
๕.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 ๕.๑  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
องคการบริหารสวนตําบลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองคกรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยูใกลพ้ืนท่ี  ประชาชน
สามารถติดตอไดสะดวก  มีเสนทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหนวยงานเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ   ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แตยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  คืออยูไกลจาก
จังหวัด  บริการทางภาครัฐหลายอยางยังเขาไมถึง  ทําใหไมไดรับความสะดวกในการติดตอกับจังหวัด  การ
พัฒนาบริเวณคาบเก่ียวยังไมสามารถดําเนินการได  การจราจรของถนนบางสายชํารุดทําใหเกิดอุบัติเหตุ
บอยครั้ง 
๕.๒  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
องคการบริหารสวนตําบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือ 
ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน  ยึดยึดม่ันในขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน มีสิ่งแวดลอมท่ีดี  อากาศบริสุทธิ์  ไมมีมลพิษ แตก็มีจุดออน  คือ คนในวัย
ทํางาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตางประเทศ  ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบ
อาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทําใหขาดรายได  เปนชุมชนท่ีอยูหางไกลตัวเมือง ขาวของราคาแพง  ขาด
แหลงเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ  ซ่ึงตองเสียคาใชจายใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลเกาะมะนาว  ไมมีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญๆ เพ่ือจางคนในทองถ่ิน  
๖.ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล  มีดังนี้ 
            ไมมีงบประมาณในการพัฒนาตามแผนท่ีกําหนด 
๗.ปญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  
ปญหา 
(๑)  ชวงฤดูแลงน้ําลดลงและมีปริมาณนอยไมเพียงพอ 
(๒)  องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวไมมีแมน้ําใหญนอย  
(๓)  องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวมีท่ีกักเก็บน้ําไมเพียงพอ 
(๔)  ชวงเดือนมีนาคมมักจะเกิดพายุฤดูรอนทําใหบานเรือนท่ีอยูอาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสรางในพ้ืนท่ี ไดรับ
ความเสียหาย 
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อุปสรรค  
(1)  องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวมีงบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารงาน  
(2)  องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวยังไมสามารถเพ่ิมแหลงกักเก็บน้ําได 
(3)  ในหมูบานไมไดรับการแกไข บานเรือนท่ีอยูอาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสรางทรุดโทรม เกาไมสามารถ
ตานทานพายุท่ีเกิดข้ึนได 
(4)  ในชุมชนบางครัวเรอืนยังมีฐานะยากจน  
 ขอเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจํานวนสระกักเก็บน้ํา 
(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธใหประหยัดน้ํา 
(๓)  ควรจัดใหมีงบประมาณในการชวยเหลือผูดอยโอกาสไมมีท่ีอยูอาศัยคงทนถาวรเพ่ิมมากข้ึน 
๘.  ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
ปญหา 
๑)  องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวบรรจุโครงการ/กิจกรรมไวในขอบัญญัติไดนอยเพราะงบประมาณมี
นอย  
๒)  องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไวในขอบัญญัติไดรอยละ  
8.03  ไมถึงรอยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 อุปสรรค 
๑)  องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวมีปญหา ความตองการท่ีจะตองดําเนินการอยูเปนจํานวนมาก   
๒)  องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวมีงบประมาณท่ีจํากัด        
ขอเสนอแนะ   
๒)  เห็นควรเรงรัดการดําเนินโครงการท่ีตั้งไวในขอบัญญัติใหไดมากกวารอยละ 50  ของแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1พิจารณาการเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานหอง
นายก อบต  

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2 และ 3 )พ.ศ.2543 ขอ 29 การแกไข 

 เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทํา 
 ใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจ 
 อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายทํานอง อินทรชู ตามท่ีทานนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวไดยื่นเรื่องเสนอตอสภาองคการ
ประธานสภาฯ  บริหารสวนตําบลเกาะมะนาวในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการปรับปรุง 
   อาคารสํานักงาน หองนายก อบต. ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
   รายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
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เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน เรียน
เชิญ นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวไดชี้แจงตอสภา ครับ 

นายก อบต  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวและสมาชิกสภาองคการ 
   บริหารสวนตําบลเกาะมะนาวทุกทานครับ ตามท่ีผมไดยื่นญัตติในการขอเปดการ 
   ประชุมวิสามัญสมัยท่ี 1 ตามระเบียบวาระการประชุมนั้น ผมขออนุญาตตอสภาฯใน 
   การชี้แจงในระเบียบวาระท่ี 4 ท้ังหมดในคราวเดียวเลยครับ ตั้งแตเขามาดํารง 
   ตําแหนง 12 ป และครั้งนี้อีก 4 ป ยังไมเคยปรับปรุงสถานท่ีหองทํางาน สถานท่ีคับ 
   แคบ จึงมีความจําเปนท่ีจะรีโนเวทใหม รวมหองเจาหนาท่ี กองสวัสดิการ เปนหอง 
   คณะผูบริหารเพ่ือรองรับประชาชน แขกผูหลักผูใหญมาเยี่ยมใหเหมาะสม มีท่ีนั่ง 
   สําหรับผูมาติดตอประทับใจ การใชงบประมาณรีโนเวทใหมคงเทียบกับท่ีอ่ืนไมได และ 
   สวนหองกองคลัง หองเก็บของมันรั่วมานานแลว เวลาฝนตกตองเอาถังมารอง ถาตก 
   ตอนมีคนอยูไมเปนไร แตถาชวงเสาร อาทิตยไมอยูจะทําใหขาวของเสียหาย เห็นใจ 
   เจาหนาท่ี 
          สวนไฟโซลาเซลล นั้นเจาหนาท่ีกองคลังเวลามาทํางานเลยเวลา ตองทํางาน 
   ในชวงกลางคืน งานเรงดวน มันมืดอันตรายสําหรับเจาหนาท่ี ก็เห็นอกเห็นใจ  
                            เจาหนาท่ีท่ีตองทํางานดึกๆตองดูแลครับ  ปงบประมาณ 2565 ก็ไดใชเงินงบประมาณ             
                            ไปเยอะในงานเลือกตั้ง และชวงท่ีผานมาฝนตก(อุทกภัย) ทานปลัดไดรักษาการเปน 
                            นายกเปนผูบริหารทานก็ชวยเหลือพ่ีนองไดทันทวงที ผมตองขอชื่นชมทานปลัด 
                            และนองๆเจาหนาท่ีทุกคนในระหวางท่ีไมมีผูบริหารก็ไดชวยเหลือซอมแซมสะพาน 
                            ม.6 และม.8 ก็ใชงบประมาณไปพอสมควร สําหรับการเปลี่ยนแปลงไฟแสงสวาง 
                            โซลาเซลลของ ม.7 เปลี่ยนแปลงเปน 300 วัตต เปนเสากลมความคุมคา 
                            และมาตรฐานจะสูงกวาท่ีเราตั้งไว จากท่ีไมมีตอมอ เราก็มีตอมอเอาไวตั้งกับเสา  
                            หลวงไดประโยชนและเหมาะสมสําหรับไฟสองสวางสายนี้ก็จะเกิด 
      ในปงบประมาณ 2565 ผมไมขออุดหนุนเลยครับ ในป 2564 ผมได 
   ดําเนินการขอไปหลายเรื่อง เชน คลอง แหลงน้ําหลายแหง ป 2566 ถนนหนทางจะมี 
   เขามาเยอะ จะเปนลาดยางท้ังหมดจะทํายังไงใหพ่ีนองมีถนนท่ีปลอดภัยโดยนําไฟฟา 
   แสงสวางโซลาเซลลท้ังหมดใหพ่ีนองสะดวกสะบายใชถนนสัญจรไปมา เสนจอมแกว- 
   หนองนายอู เปนตนแบบ 

   สวนสุขภาพผมจะทําใหเกิดในเร็ววันนี้ ท่ีหนา อบต ความยาวเจ็ดรอยกวา 
ทําลาดยางแอสฟลต เอาเสาไฟมาลง ปลูกตนไม ชาดัด ทําสวนหยอมท่ีหนา อบต ให
แลวเสร็จภายใน 1-2 ป งบประมาณผมจะประสานขางนอกเขามาทํา   ป 2565 ใช
งบประมาณในการเลือกต้ังและซอมแซมอุทกภัยท่ีผานมาใชงบประมาณไปเยอะ และ 
ส อบต ทุกหมูบานไดทําคํารองเขามาใหไปดูแลในสวนของถนนตามหมูบานทําใหเปน
ท่ีมาตามมติของสภาฯเพ่ือขออนุมัติ 
   โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวางโซลาเซลลบริเวณ สํานักงาน อบต 
   โครงการซอมแซมถนนสายจอมแกว-โกรกจาน หมูท่ี 3 
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   โครงการซอมแซมถนนสายหินกอง-กระซัด หมูท่ี 6 
   โครงการซอมแซมถนนสายซอยรวมใจ หมูท่ี 4 
   โครงการซอมแซมถนนสายเกาะไทรงาม-คลองบง หมูท่ี 8 
   โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายโนนแปะ-ปากจาบ หมูท่ี 4 
ซ่ึงถนนดังกลาวผมไดใหทางชางและเจาหนาท่ีออกไปดูตอนนี้ยังมีน้ํามีอะไรไปไมไดสืบ
เนื่องมาจากอุทกภัยถนนทุกสายเละเทะหมดเพราะเปนแหลงตนน้ํา น้ําทวมท่ีผานซ่ึง
จะไปคําปงผานตําบลเกาะมะนาวทําใหถนนพัง ปลัดไดทําไปบางสวนแลว ในสวนท่ีผม
ไดยื่นญัตติท่ีประชุม  ไดไปสํารวจใชเงินไมก่ีบาท แตดวยความจําเปน 3- 4- 5 วัน 
อาทิตยท่ีแลวโดนฝนแคนั้นก็ไปยาก จึงขอทางสภาเพ่ือขออนุมัติงบดังกลาว 
   ม.6 กับ ม.2 ก็จะขอสภาฯอนุมัติในทางดังกลาวนี้ดวย สะพานมีปญหา ท่ีก็
กําลังจะลงไปทําทานสนอง วาณิกบุตร ประสานมาใหดําเนินการเรงดวน ถนนสาย
โกรกหินปูน ท่ีรถออยวิ่งไมได ซ่ึงเราก็กระเบียดกระเสียนสําหรับป 2565 ผมก็จะ
พยายามทําใหครบทุกหมูบาน ท่ีผานมาก็ตองมาลุนดูวางบประมาณทางภาครัฐจะ
อุดหนุนงบประมาณมาตามเปาหรือไม เขามาเทาไร ถาเขามาแลวพยายามทําให
ขอบัญญัติ ท่ี ทําไวในป 2565 พยายามทําใหครบทุกหมูบาน เพราะท่ีผานมา
งบประมาณบางสวนนําไปใชไปในการเลือกตั้ง บางสวนนําไปชวยเหลือพ่ีนอง 
   วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1 วันนี้ผมก็ลุนอยู
วา ม.8 ไมมา มีหนังสือขอทางเลขานุการสภาฯหรือไม แตก็มาครบครับ สวนเลขา
สมานผมใหไปเปนตัวแทนในการเลือกตั้ง ในการประชุมคัดเลือกกรรมการบริหารลุม
แมน้ําชี 
   การประชุมรับมอบนโยบาย ผูวาราชการจังหวัดจะไมประกาศภัยแลง 
เพราะใหโครงการ สนทช ไมมี อปท ไหนขอไปเลย จึงจะไมประกาศภัยแลง แตเกาะ
มะนาวขอไป 4 โครงการ แตนโยบายผูวาฯนั้น ทานจะเนน 2 เรื่อง คือ ถนนกับแหลง
น้ําทานไดยกตัวอยางอําเภอบําเหน็จณรงค มวลน้ํามหาศาลไมมีท่ีกักเก็บน้ํา อยางเกาะ
มะนาว ถาเราไมไดขุดบอท่ีสาธารณะ ผมก็ไมรูวา จอมแกว โนนแปะ เกาะแกวศรีสุข
จะเปนอยางไรเหมือนกัน ซ่ึงแหลงน้ําตรงนี้ถึงแมจะนอยแตก็ชวยพ่ีนองประชาชนได
เยอะ ปนี้ผมขอแค 4 ท่ี คงจะอีกนาน ท่ีจะขอแหลงน้ํา สําหรับหมูบานไหนพลาด
โอกาส เอามาแลวมีปญหาก็ไมตองไปทํา สําหรับแหลงน้ําไมตองทําแลว พอแลว 3-4 
ป เราคอยไปวากัน ก็ขอใหทานสมาชิกจาก 2 เหลือ 1 คนท่ีจะไดรวมงานก็จะตอง
ทุมเท ทุกทานท่ียังคงอยูตรงนี้ การประสานงานเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดกับผูบริหารจะไดสิ่ง
ดีๆไปฝากพ่ีนอง ฝากเรื่องประสานงาน เปนนายไปรษณียท่ีดีนําเรื่องดีๆกลับไปฝากพ่ี
นองบานตัวเอง ถนนทุกเสนทุกสายไปข้ึนทะเบียนทางหลวงทองถ่ินไว เพ่ือรองรับ
งบประมาณผานทางหลวงทองถ่ิน เกาะมะนาวทางชางไดทําเรื่องตรงนี้ใหจังหวัด ถึง
ผูวาฯเซ็นหมดแลว เราสามารถทําถนนเหลานี้ไปของบประมาณได ถือวาเปนความโชค
ดีของพ่ีนองชาวตําบลเกาะมะนาว ท่ีไดใชขนผลผลิตทางการเกษตร ขนออย เห็นแลวก็
สงสารถนน รถคันหนึ่ง 50-60 ตัน ขนออยปหนึ่งๆไมรูเทาไรก่ีพันตัน ท่ีถนนตอง
รองรับ ก็จะทรุดโทรมเสียหายก็ตองซอมแซม ถนนหมูบานไมเกิน 12 ตัน 
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  ผูวาฯไดฝากวา โดยเฉพาะเลขาสภาฯ สภาฯใหฟงไว การตรวจรายงานการ
ประชุมใหดี จะผิดอยูท่ีรายงานการประชุม ความหมายผิดนิดเดียวทําใหติดคุกได ตรง
นี้อยากใหพวกเราตรวจทาน แตละครั้งวาถูกตองหรือไม ความหมายเปลี่ยนไปเขาคุก 
ก็ฝากไวโดยเฉพาะ นายกเขามาใหมใหดูระเบียบวาระการประชุมใหดี ผูวาฯฝาก
รายงานการประชุมพวกเราชวยกันตรงนี้อยาใหผิดพลาดได สวนสวนสุขภาพ 1 ตําบล 
1 สวนสุขภาพตองมี เขากับท่ีผมตั้งใจไวเลยวา จะทําสวนสุขภาพท่ีหนา อบต แหงนี้
ใหเปนสวนสุขภาพ 1 ตําบล 1 สวนสุขภาพของตําบลเกาะมะนาว ซ่ึงใน 2 ปนี้จะ
เสร็จแนนอนงบประมาณเบ็ดเสร็จไมเกิน 1.5 ลาน จะไดถนนลาดยางรอบๆ ไฟสอง
สวาง ตนไมไดทําการปลูกไวบางแลว ผมมีแผนจะทําสวนตรงนี้ใหเปนสวนสุขภาพ 
ตนไมใหญครับ เหลือแคตนไม ท่ีเราจะนํามาปลูกเปนรั่ว ขางหนาก็จะปรับเปน
สวนหยอมใหมันนาอยู รุนนี้ก็จะทําเปนอนุสรณใหกับตําบลไดบาง  สําหรับขอบัญญัติ
ป 2565 ปนี้ พวกเราก็ไปลุนอีกทีวางบประมาณจะพอดําเนินการไดครบทุกหมูบาน
หรือไม ผมเชื่อวาตรงนี้จะไดทําใหกับพ่ีนองเรา ก็ตองขอบคุณท่ีทุกทานไดเขารวม
ประชุมปรึกษาหารือ เจาหนาท่ีทุกคน ก็ขอฝากการบริหารงานกับสมาชิก อบต เปนพ่ี
เลี้ยงในเรื่องงานดวย ขอฝากทุกคนไว  เชิญทานประธานสภาฯไดดําเนินการตาม
ระเบียบวาระตอไปครับ 

นายทํานอง  อินทรชู ครับ ขอขอบคุณทานนายก อบต เกาะมะนาวครับ ท่ีทานไดชี้แจงเหตุผลและความ 
ประธานสภาฯจําเปนในการชวยเหลือประชาชนตามท่ีไดยื่นญัตติไวนั้น ผมขอไลเรียง
รายละเอียดตางๆตามระเบียบวาระดังนี้ครับ 

   4.1 พิจารณาการเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานหอง        
                            นายกอบต ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง           
                             สวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2และ 3)พ.ศ.2543ขอ 29 การแกไข 
   เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทํา 
   ใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง สถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจ 
   อนุมัติของสภาทองถ่ิน 
   ขอความเดิม 

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน (หองนายก) องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว 
ตั้งงบประมาณ 27,600 บาท  เพ่ือจายเปนคาโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน 
(หองนายก ) องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว ตามแบบ อบต.กําหนด  

   ขอความใหม 
โครงการปรับปรุงอาคารหองทํางานคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเกาะ
มะนาว โดยดําเนินการรื้อฝาเพดานเดิมท่ีชํารุด ติดตั้งใหม ขนาดพ้ืนท่ี 72.45 ตาราง
เมตร รื้อบานประตูหนาตางเดิมออกเปลี่ยนเปนผนังอิฐบลอคฉาบเรียบภายในบุผนัง
ดวย แผนยิบซ่ัมฉาบเรียบทาสี พ้ืนท่ี 93.53 ตารางเมตร บุผนังกระเบื้องลายหินออน 
ขนาดพ้ืนที 8.11 ตารางเมตร และพ้ืนปูทับดวยวัสดุแผนลามิเนต ขนาด 48.30 
ตารางเมตร  

 

นายทํานอง  อินทรชู  ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือจะซักถามประเด็นใด สําหรับโครงการปรับปรุง  
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ประธานฯ   อาคารหองทํางานคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว การแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ี
ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปน
อํานาจอนุมัติของ สภาทองถ่ิน ในครั้งนี้อีกหรือไมครับ……..กระผมขอมติท่ีประชุม
สภาแหงนี้ ทานสมาชิกทานใดเห็นดวยไดโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  7   คน 
   ไมเห็นชอบ จํานวน  -   คน 
   งดออกเสียง จํานวน   1  คน ประธานสภาฯ 

4.2 พิจารณาการเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงโครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวางโซลาเซลล
ขนาด 200วัตตถนนสายเกาะแกวศรีสุข-ปารวก หมู 7  

นายทํานอง อินทรช ู ตามท่ีทานนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวไดยื่นเรื่องเสนอตอสภาองคการ
ประธานสภาฯ  บริหารสวนตําบลเกาะมะนาวในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงแผนงาน 
   อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
   โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวางโซลาเซลลขนาด 200วัตตถนนสายเกาะแกวศรีสุข-ปา 
   รวก หมู 7 เรียนเชิญ นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาวได 
   ชี้แจงตอสภา ครับ 
   ขอความเดิม 

โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวางโซลาเซลลขนาด 200 วัตต ถนนสายเกาะแกวศรีสุข-
ปารวก หมู 7 ติดตั้งเสาไฟฟาสี่ เหลี่ยมขนาด 4 นิ้ว สูง 6.00 เมตร พรอมฐาน
คอนกรีต จํานวน 8 แทง ก่ิงโคม จํานวน 8 ชุดติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ(ปาย
ชั่วคราวขณะดําเนินการและปายมาตรฐานดําเนินการแลวเสร็จ)ประเภทละ 1 ปาย 
จํานวน 200,000.-บาท 

   ขอความใหม 
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวางโซลาเซลลขนาด 300 วัตต ถนนสายเกาะแกวศรีสุข-
ปารวก หมู 7 ติดตั้งเสาไฟฟาเหล็กชุปกัลปวาไนซ ศก 3 นิ้ว ขนาดปลายก่ิง 2.00 นิ้ว 
ก่ิงเดี่ยว พรอมฐานคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับเสาไฟสูง 6 เมตร จํานวน 8 ชุด ติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการ(ปายชั่วคราวขณะดําเนินการและปายมาตรฐาน
ดําเนินการแลวเสร็จ)ประเภทละ 1 ปาย จํานวน 200,000.-บาท 

นายทํานอง  อินทรชู  ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือจะซักถามประเด็นใด ของโครงการติดตั้งโคมไฟ  
ประธานฯ   ไฟแสงสวางโซลาเซลลขนาด 300 วัตต ถนนสายเกาะแกวศรีสุข-ปารวก หมู 7  

การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของ สภาทองถ่ิน ในครั้งนี้อีกหรือไมครับ……..กระผม
ขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ ทานสมาชิกทานใดเห็นดวยไดโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  7   คน 
   ไมเห็นชอบ จํานวน  -   คน 
   งดออกเสียง จํานวน   1  คน ประธานสภาฯ 
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 4.3 พิจารณาการเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง แผนงานการศึกษา ประเภทรายจาย 
งบเงินอุดหนุน สวนราชการอาหารกลางวัน เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ
อาหารกลางวัน ใหแกโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ)จํานวน 2 แหง 
 ขอความเดิม 
ประเภทรายจาย งบเงินอุดหนนุ เงินอุดหนุน สวนราชการ อุดหนุนอาหารกลางวันเพ่ือ
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน ใหแกโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ)จํานวน 2 แหง จํานวนนักเรียนรวม 239 
คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน แยกเปนโรงเรียนบานเกาะมะนาว 
จํานวน 156 คน โรงเรียนจอมแกว จํานวน 83 คน เปนเงิน 956,000.-บาท(เกา
แสนหาหม่ืนหกพันบาทถวน) 
 ขอความใหม 
ประเภทรายจาย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน สวนราชการ อุดหนุนอาหารกลางวันเพ่ือ
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน ใหแกโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ)จํานวน 2 แหง จํานวนนักเรียนรวม 239 
คน อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน แยกเปนโรงเรียนบานเกาะมะนาว 
จํานวน 156 คน โรงเรียนจอมแกว จํานวน 83 คน เปนเงิน 1,003,800.-บาท
(หนึ่งลานสามพันแปดรอยบาทถวน) 

นายทํานอง  อินทรชู  ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือจะซักถามประเด็นใด สําหรับโครงการอาหาร 
ประธานฯ   กลางวัน ใหแกโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ)

จํานวน 2 แหง การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของ สภาทองถ่ิน ในครั้งนี้อีกหรือไมครับ……..
กระผมขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ ทานสมาชิกทานใดเห็นดวยไดโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  7   คน 
   ไมเห็นชอบ จํานวน  -   คน 
   งดออกเสียง จํานวน   1  คน ประธานสภาฯ 
   4.4 พิจารณาการโอนงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ.2565 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน 

  ทองถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3)พ.ศ.2543 ขอ 27 การโอนเงิน 
  งบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะปริมาณ  
  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา 
  ทองถ่ิน 

                4.4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห งบลงทุน ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  
                               เครือ่งคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว 
                               24,000.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้ 500.-บาท งบประมาณหลังโอน 24,500.- 
                              บาท เนื่องจากพิมพรายละเอียดยอดเงินผิดไป จํานวน 500 .- บาท รายละเอียดดังนี้ 
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คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมนอยกวา 4 แกนหลัก(4 core) 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 
หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง(CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level)เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 
-มีหนวยความจําหลัก(RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดมนอยกวา 4 GB  
- มีหนวยความจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
-มีแปนพิมพและเมาส 
-มีจอภาพแสดงขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 ชอง(จัดซ้ือตามมาตรฐาน
ครุภัณฑฯ) 
-เครื่องพิมพ Multifuction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) คุณลักษณะพ้ืนฐาน เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer 
,Copier,Scaner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer)จาก
โรงงานผูผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพขาวดํา สําหรับกระดาษ A4ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพกระดาษสีสําหรับกระดาษ A4ไมนอยกวา 15 หนา ตอนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี)ได 

                               -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600หรือ600x1,200 dpi 
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถายสําเนาเอกสารไดไดท้ังสีและขาวดํา 
-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
-สามารถยอและขยายได 25-400 เปอรเซ็นต 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) แบบ 10/100 Base -T หรือ
ดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง หรืสามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย WI-FI 
(IEEE 802.11b,g,n)ได 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4 letter  legal custom  
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ขอโอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห งบบุคลากร เงินเดือนขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขอโอนลด 500.-บาท   
 

นายทํานอง  อินทรชู ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือจะซักถามประเด็นใด สําหรับการโอนเงิน 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะปริมาณ  
   คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานสังคมสงเคราะห งบ 
   ลงทุน ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน  

 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว 24,000.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้ 500.-บาท   
 งบประมาณหลังโอน 24,500.-บาท ในครั้งนี้อีกหรือไมครับ……..กระผมขอ 
 มติท่ีประชุมสภาแหงนี้ ทานสมาชิกทานใดเห็นดวยไดโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  7   คน 
   ไมเห็นชอบ จํานวน  -   คน 
   งดออกเสียง จํานวน   1  คน ประธานสภาฯ 
 

  4.4.2 แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน  คา
ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสราง โครงการปรับปรงุอาคารหองทํางาน
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว  งบประมาณตั้งไว 27,600.-
บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้ 235,300.-บาท งบประมาณหลังโอน 262,900.-บาท  

     ขอโอนลด 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห งบบุคลากร เงินเดือน  
  ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขอโอนลด 235,300.-บาท   
 

นายทํานอง  อินทรชู ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือจะซักถามประเด็นใด สําหรับการโอนเงิน 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะปริมาณ  
   คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมการและ 
   การโยธา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูก 
   สราง โครงการปรับปรุงอาคารหองทํางานคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
   เกาะมะนาว ในครั้งนี้อีกหรือไมครับ……..กระผมขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ ทาน 
   สมาชิกทานใดเห็นดวยไดโปรดยกมือครับ   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  7   คน 
   ไมเห็นชอบ จํานวน  -   คน 
   งดออกเสียง จํานวน   1  คน ประธานสภาฯ 

   4.4.3 แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน  คา
ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสราง โครงการปรับปรุงอาคารหองกองคลัง
และหองเก็บขององคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว  โอนเพ่ิม ตั้งรายการใหม 
ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้ 37,100.-บาท งบประมาณหลังโอน 37,100.-บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
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คําชี้แจง 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการรื้อฝาเพดานเดิมท่ีชํารุดและติดตั้งฝาเพดานใหม ขนาด
พ้ืนท่ี 62.10 ตารางเมตร จํานวน 37,100.-บาท 

 ขอโอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือนขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขอโอนลด 37,100.-บาท   

 
นายทํานอง  อินทรชู ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือจะซักถามประเด็นใด สําหรับการโอนเงิน 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะปริมาณ  
   คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการปรับปรุงอาคารหอง 
   กองคลังและหองเก็บขององคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว ในครั้งนี้อีก 

  หรือไมครับ……..กระผมขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ ทานสมาชิกทานใดเห็นดวยได 
  โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  7   คน 
   ไมเห็นชอบ จํานวน  -   คน 
   งดออกเสียง จํานวน   1  คน ประธานสภาฯ 
     4.4.4 แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา งานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    งานกอสราง งบลงทุน ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการซอมแซม 
    ถนนสายจอมแกว-โกรกจาน หมูท่ี 3  โอนเพ่ิม ตั้งรายการใหม ขอโอน 
   เพ่ิมครั้งนี้ 55,000.-บาท งบประมาณหลังโอน 55,000.-บาท รายละเอียดดังนี้ 

คําชี้แจง 
เพ่ือจายเปนคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการซอมแซมถนนสายจอมแกว-
โกรกจาน บานจอมแกว หมู 3 ปรับเกรดผิวจราจร กวาง 5.00 เมตรยาว 600 
เมตร พ้ืนท่ี 3,000 ตร.ม ลงลูกรังประเภทอยางดีบางชวงบางตอนพรอมปรับเกรด
ผิวจราจร(รวมสวนขยายตัวและสูญเสียเม่ือบดทับ 1.60)ปริมาตร 90.00 ลบ.ม 
จํานวน 55,000.-บาท 

ขอโอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห งบบุคลากร เงินเดือนขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขอโอนลด 55,000.-บาท   

นายทํานอง  อินทรชู ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือจะซักถามประเด็นใด สําหรับการโอนเงิน 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจายในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา งานกอสราง 
   งบลงทุน ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการซอมแซมถนนสายจอม 
   แกว-โกรกจาน บานจอมแกว หมู 3  ในครั้งนี้อีกหรือไมครับ……..กระผมขอมติท่ี 
   ประชุมสภาแหงนี้ ทานสมาชิกทานใดเห็นดวยไดโปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  7   คน 
   ไมเห็นชอบ จํานวน  -   คน 
   งดออกเสียง จํานวน   1  คน ประธานสภาฯ 
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     4.4.5 แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน  
   ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  โครงการซอมแซมถนนสายหินกอง-กระซัด  
   บานโปรงพัฒนา หมูท่ี 6  โอนเพ่ิม ตั้งรายการใหม ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้ 214,000.- 
   บาท งบประมาณหลังโอน 214,000.-บาท รายละเอียดดังนี้ 

คําชี้แจง 
เพ่ือจายเปนคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  โครงการซอมแซมถนนสายหินกอง-กระ
ซัด บานโปรงพัฒนา หมู 6 ปรับเกรดผิวจราจร กวาง 5.00 เมตรยาว 2,300 
เมตร พ้ืนท่ี 11,500 ตร,ม ลงลูกรังประเภทอยางดีบางชวงบางตอนพรอมปรับ
เกรดผิวจราจร(รวมสวนขยายตัวและสูญเสียเม่ือบดทับ 1.60)ปริมาตร 345.00 
ลบ.ม พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ(ปายชั่วคราวขณะดําเนินการและ
ปายมาตรฐานดําเนินการแลวเสร็จ) ประเภทละปาย 1 ปาย จํานวน 214,000.-
บาท 

 ขอโอนลด 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห งบบุคลากร เงินเดือนขาราชการ   
 หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขอโอนลด 214,000.-บาท   

นายทํานอง  อินทรชู ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือจะซักถามประเด็นใด สําหรับการโอนเงิน 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจายในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา งานกอสราง 
   งบลงทุน ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการซอมแซมถนนสายหินกอง- 
   กระซัด บานโปรงพัฒนา หมู 6  ในครั้งนี้อีกหรือไมครับ……..กระผมขอมติท่ี 
   ประชุมสภาแหงนี้ ทานสมาชิกทานใดเห็นดวยไดโปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  7   คน 
   ไมเห็นชอบ จํานวน  -   คน 
   งดออกเสียง จํานวน   1  คน ประธานสภาฯ 
 
     4.4.6 แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน  
   ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการซอมแซมถนนสายซอยรวมใจ บาน 
   โนนแปะ หมูท่ี 4  โอนเพ่ิม ตั้งรายการใหม ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้ 14,700.-บาท  
   งบประมาณหลังโอน 14,700.-บาท รายละเอียดดังนี้ 

คําชี้แจง 
เพ่ือจายเปนคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการซอมแซมถนนสายซอยรวมใจ 
บานโนนแปะ หมู 4 ปรับเกรดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตรยาว 200 เมตร พ้ืนท่ี 
800.00 ตร.ม ลงลูกรังประเภทอยางดีบางชวงบางตอนพรอมปรับเกรดผิวจราจร
(รวมสวนขยายตัวและสูญเสียเม่ือบดทับ 1.60)ปริมาตร 25.00 ลบ.ม จํานวน 
14,700.-บาท 

 ขอโอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห งบบุคลากร เงินเดือนขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขอโอนลด 14,700.-บาท   
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นายทํานอง  อินทรชู ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือจะซักถามประเด็นใด สําหรับการโอนเงิน 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจายในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา งานกอสราง 
   งบลงทุน ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการซอมแซมถนนสายซอยรวม 
   ใจ บานโนนแปะ หมู 4 ในครั้งนี้อีกหรือไมครับ……..กระผมขอมติท่ีประชุมสภา 
   แหงนี้ ทานสมาชิกทานใดเห็นดวยไดโปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  7   คน 
   ไมเห็นชอบ จํานวน  -   คน 
   งดออกเสียง จํานวน   1  คน ประธานสภาฯ 
 

     4.4.7 แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน  
   ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  โครงการซอมแซมถนนสายคลองบง-เกาะ 
   ไทรงาม บานเกาะไทรงาม หมูท่ี 8  โอนเพ่ิม ตั้งรายการใหม ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้  
   234,500.-บาท งบประมาณหลังโอน 234,500.-บาท รายละเอียดดังนี้ 

คําชี้แจง 
เพ่ือจายเปนคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการซอมแซมถนนสายคลองบง-เกาะ
ไทรงาม บานเกาะไทรงาม หมู 8 ปรับเกรดผิวจราจร กวาง 6.00 เมตรยาว 
2,100 เมตร พ้ืนท่ี 12,600.00 ตร,ม ลงลูกรังประเภทอยางดีบางชวงบางตอน
พรอมปรับเกรดผิวจราจร(รวมสวนขยายตัวและสูญเสียเม่ือบดทับ 1.60) ปริมาตร 
378.00 ลบ.ม พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ(ปายชั่วคราวขณะ
ดําเนินการและปายมาตรฐานดําเนินการแลวเสร็จ) ประเภทละปาย 1 ปาย 
จํานวน 234,500.-บาท 

 ขอโอนลด 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร   
 เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขอโอนลด 234,500.-บาท   

นายทํานอง  อินทรชู ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือจะซักถามประเด็นใด สําหรับการโอนเงิน 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจายในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา งานกอสราง 
   งบลงทุน ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการซอมแซมถนนสายคลอง 
   บง-เกาะไทรงาม บานเกาะไทรงาม หมู 8 ในครั้งนี้อีกหรือไมครับ……..กระผมขอ 
   มติท่ีประชุมสภาแหงนี้ ทานสมาชิกทานใดเห็นดวยไดโปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  7   คน 
   ไมเห็นชอบ จํานวน  -   คน 
   งดออกเสียง จํานวน   1  คน ประธานสภาฯ 
 
     4.4.8 แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน 
    ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการซอมแซมถนนสายโนนแปะ-ปาก 

จาบ บานโนนแปะ หมูท่ี 4  โอนเพ่ิม ตั้งรายการใหม ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้
179,000.-บาท งบประมาณหลงัโอน 179,000.-บาท รายละเอียดดังนี้ 
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คําชี้แจง 
เพ่ือจายเปนคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการซอมแซมถนนสายโนนแปะ-ปาก
จาบ บานโนนแปะ หมู 4 ปรับเกรดผิวจราจร กวาง 6.00 เมตรยาว 1,600 เมตร 
พ้ืนท่ี 9,600.00 ตร,ม ลงลกูรังประเภทอยางดีบางชวงบางตอนพรอมปรับเกรด
ผิวจราจร(รวมสวนขยายตัวและสูญเสียเม่ือบดทับ 1.60) ปริมาตร 288.00 
ลบ.ม พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ(ปายชั่วคราวขณะดําเนินการและ
ปายมาตรฐานดําเนินการแลวเสร็จ) ประเภทละปาย 1 ปาย จํานวน 179,000.-
บาท 
 

  ขอโอนลด 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร   
 เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขอโอนลด 179,000.-บาท   

นายทํานอง  อินทรชู ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือจะซักถามประเด็นใด สําหรับการโอนเงิน 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจายในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา งานกอสราง 
   งบลงทุน ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการซอมแซมถนนสายโนน 
   แปะ-ปากจาบ บานโนนแปะ หมู 4 ในครั้งนี้อีกหรือไม 
   ครับ……..กระผมขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ ทานสมาชิกทานใดเห็นดวยได 

  โปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  7   คน 
   ไมเห็นชอบ จํานวน  -   คน 
   งดออกเสียง จํานวน   1  คน ประธานสภาฯ 
 

  4.4.9 แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน  
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวางโซลาเซลล
ภายในบริเวณสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว บานปารวก ม.2 
โอนเพ่ิม ตั้งรายการใหม ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้ 300,000.-บาท งบประมาณหลังโอน 
300,000.-บาท รายละเอียดดังนี้ 
คําชี้แจง 

   เพ่ือจายเปนคาติดตั้งโคมไฟแสงสวางโซลาเซลล ขนาด 300 วัตต จาํนวน 12 จุด ถนนสาย 
   เกาะแกวศรีสุข -ปารวก ติดตั้งเสาไฟเหล็กกลมชุปกัลวาไน ขนาดปลายก่ิง 2.00 นิว้ พรอมฐาน 
   คอนกรตีสําหรับเสาสงู 6.00 เมตร จํานวน 12 จุด ชุดโคมโซลาเซลล LED ขนาด 300 วัตต   
   จุดติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 300,000.-บาท 

  ขอโอนลด 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือนขาราชการ   
  หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขอโอนลด 300,000.-บาท   

นายทํานอง  อินทรชู ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือจะซักถามประเด็นใด สําหรับการโอนเงิน 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจายในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา งานกอสราง 
   งบลงทุน ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวาง 



-19- 

   โซลาเซลลภายในบริเวณท่ีทําการงคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว ในครั้งนี้อีก 
   หรือไมครับ……..กระผมขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ ทานสมาชิกทานใดเห็นดวยได 
   โปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  7   คน 
   ไมเห็นชอบ จํานวน  -   คน 
   งดออกเสียง จํานวน   1  คน ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน  ๆ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 และเกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 8 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล มติ ท่ีประชุมสภาแหงนี้  กับผู ท่ี ถูกเสนอชื่อเปน
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว จํานวน 3 ทาน คือ 
   1.นายวัชระพงษ  อินทรชู สมาชิกสภาหมูท่ี 3 
   2.นายสนอง  จิตจํานงค  สมาชิกสภาหมูท่ี 5 
   3.นายบุญโลม  จุลนาค  สมาชิกสภาหมูท่ี 1  

 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  
  2548 และเกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว 
จํานวน 3 ทาน คือ 
    1.นางสาวรุงรัตน  หนูอวม สมาชิกสภาหมูท่ี 4 
    2.นายเฉลิม  จุลนาค  สมาชิกสภาหมูท่ี 8 
    3.นายสมัคร  ผานอน  สมาชิกสภาหมูท่ี 6 
สํานักปลัด งานนโยบายและแผนไดดําเนินการปรับปรุงคําสั่งท้ัง 2 คณะตามมติท่ี
ประชุมสภาฯแลวนั้น จะไดดําเนินการแตงตั้งคําสั่งและแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีให
ทานท่ีไดรับการแตงตั้งไดทราบตอไป 
3.นายบุญโลม จุลนาค ม.1 ขอบคุณทุกคนท่ีเก่ียวของท่ีไดใหความชวยเหลือผูปวย
ในชวงวันเสาร อาทิตย 
4.เรื่องไฟฟาสาธารณะ ม.1 ดับมานาน ชางไฟฟา 2 จุดประสานใหทาง อบต.
จัดหาอุปกรณให ทางชางการไฟฟาจะมาดําเนินการใหฝากทานนายกไดอนุมัติให
การชวยเหลือชาวบานดวยเพราะเกิดอุบัติเหตุไปแลว 2 ครั้ง 
5.วันท่ี 24-25 มกราคม 2565 ไดมีการซอมแซมบานผูยากไร คือนายเตา ยานู 
ไดมีหนวยงานท้ัง อําเภอ อบต รร. รพ.สต.จิตอาสา และเจาหนาท่ีไดใหความ
ชวยเหลือดูแลผูยากไรผานไปดวยดี ขอขอบคุณแทนนายเตา ยานู ครับ 
6. นายก อบต วันนี้14 กุมภาพันธ 2565 อําเภอไดจัดเทศกาลดอกไม มีการจัด
งานจดทะเบียนสมรสนอกสถานท่ีใหกับผูไปรวมงาน เสร็จจากนี้ ทานปลัดจะนําทีม
เจาหนาท่ีไปออกรานขายสินคาโอทอปท่ีงาน เวลา 16.00 น จะมีทาน ผูวาฯมา
เปนประธานในพิธีเปด ขอเชิญทุกทานไปสนับสนุนสินคาและไปรวมงานครับ 

ปดการประชุมเวลา         12.00 น 
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 (ลงชื่อ)  ศิริวรณ   แสนนอก     จดบันทึกรายงานการประชุม 
  (นางสาวศิริวรณ   แสนนอก)         

                                                            เลขานุการสภาฯ 
 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว 
                                                  เม่ือวันท่ี 14 เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565 
 
 

                                               (ลงชื่อ)       วชัระพงษ    อินทรชู        ประธานกรรมการ                 
                          (นายวัชระพงษ    อินทรชู) 
                           สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 3 
 

        (ลงชื่อ)        เฉลิม    จุลนาค       กรรมการ         (ลงชื่อ)         รุงรัตน    หนอูวม        กรรมการ                                                        
                    (นายเฉลิม    จุลนาค)                                    (นางสาวรุงรัตน    หนูอวม) 

   สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 8                                    สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 4 
 
 

        สภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลเกาะมะนาว ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี1 พ.ศ.2565 วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565                                                        

                      
 
                                 (ลงชื่อ)         ทํานอง      อินทรชู                      
         (นายทํานอง      อินทรชู) 
              ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว 
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